

Phát hành ngay
Ngày 2 tháng 7 năm 2024

Để biết thêm thông tin:
Phòng Tin tức Ansell
news@ansell.com

ANSELL HOÀN TẤT THƯƠNG VỤ MUA LẠI MẢNG TRANG BỊ BẢO HỘ CÁ NHÂN CỦA KIMBERLY-CLARK

Ngày 2 tháng 7 năm 2024, Iselin, New Jersey Hôm nay, Ansell Limited (ASX: ANN), một công ty hàng đầu thế giới về các giải pháp bảo hộ, vừa ra thông báo rằng họ đã hoàn tất thành công việc mua lại mảng trang bị Bảo hộ Cá nhân của Kimberly-Clark (KCPPE). Thương vụ mua lại chiến lược này một lần nữa củng cố vị thế của Ansell với tư cách là công ty dẫn đầu toàn cầu về các giải pháp bảo hộ cá nhân, giúp mở rộng danh mục sản phẩm và nâng cao khả năng cung cấp dịch vụ, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của khách hàng ở khắp các ngành và thị trường địa lý.

Trong phạm vi của thỏa thuận này, Ansell sẽ mua lại nhãn hiệu PPE khoa học Kimtech™ cho khách hàng làm việc ở phòng thí nghiệm và phòng sạch, cùng nhãn hiệu PPE an toàn KleenGuard™ cho khách hàng làm việc trong môi trường công nghiệp. Ngoài ra, Ansell sẽ bổ sung thêm hai năng lực mới vào danh mục Dịch vụ Ansell của mình: Chương trình RightCycle™, một giải pháp bền vững để xử lý chất thải trang bị bảo hộ cá nhân (PPE) không độc hại, và APEX™, một phương pháp quản lý thay đổi và kiểm soát nhiễm bẩn đầu ngành cho khách hàng làm việc trong phòng sạch.

Để bày tỏ sự hào hứng trước thương vụ mua lại này, Neil Salmon, Giám đốc Điều hành của Ansell, cho biết: "Thương vụ mua lại này đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với Ansell và chúng tôi rất vui mừng được chào đón đội ngũ KCPPE gia nhập tổ chức. KCPPE vốn nổi tiếng với các thương hiệu chất lượng cao, danh mục sản phẩm sáng tạo và mối quan hệ khách hàng bền chặt. Với chuyên môn và kiến thức sản phẩm của họ, chúng tôi sẽ có khả năng cung cấp tốt hơn nữa cho khách hàng các giải pháp an toàn toàn diện, đẳng cấp thế giới."

Rob Hughes, Phó Chủ tịch Cấp cao kiêm Tổng Giám đốc cho Đơn vị kinh doanh Kimtech™ và KleenGuard™ (KBU) mới thành lập, cũng chia sẻ suy nghĩ của mình: "Gia nhập Ansell là một cơ hội to lớn cho doanh nghiệp và nhân viên của chúng tôi. Cam kết của Ansell về vấn đề an toàn và đổi mới hoàn toàn thống nhất với các giá trị vốn có của chúng tôi. Cùng nhau, chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp các giải pháp bảo hộ xuất sắc cho người lao động ở khắp các ngành khác nhau - trên toàn thế giới."

HyFlex® GAMMEX® AlphaTec® MICRO⊕FLEX®

Theo thỏa thuận dịch vụ chuyển giao, Tập đoàn Kimberly-Clark sẽ hỗ trợ KCPPE trong năm tới để họ có đủ thời gian hợp nhất thành công vào Ansell. Trong giai đoạn chuyển giao này, khách hàng có thể tiếp tục yêu cầu các sản phẩm và dịch vụ của Kimtech™, KleenGuard™, The RightCycle™ Program và APEX™ từ Kimberly-Clark Professional. Khách hàng sẽ được thông báo kịp thời khi Ansell có thể bắt đầu nhận đơn đặt hàng.

Giới thiệu về Ansell

Ansell (ASX: ANN) là công ty hàng đầu thế giới về các giải pháp an toàn và là đơn vị sản xuất tổng hợp về thiết bị bảo hộ cá nhân cho môi trường công nghiệp và y tế. Mỗi ngày, hơn 10 triệu người lao động tại hơn 100 quốc gia tin tưởng giao phó sự an toàn của họ cho các nhãn hiệu của Ansell như HyFlex®, Ringers®, MICROFLEX®, TouchNTuff®, GAMMEX® và AlphaTec®. Với tầm nhìn là đưa thế giới đến một tương lai an toàn hơn, Công ty liên tục theo đuổi những đổi mới về sản phẩm và dịch vụ mới nhằm dự đoán, phòng ngừa và bảo vệ trước rủi ro tại nơi làm việc, đồng thời thúc đẩy sản xuất và tìm nguồn cung ứng bền vững.

Giới thiệu về Kimberly-Clark

Kimberly-Clark (NYSE: KMB) và các nhãn hiệu đáng tin cậy của mình là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của người dân ở hơn 175 quốc gia. Kimberly-Clark Professional™ hợp tác với các doanh nghiệp nhằm tạo ra Nơi làm việc Tuyệt vời, giúp họ khỏe mạnh hơn, an toàn hơn và năng suất hơn. Các nhãn hiệu chính trong phân khúc này bao gồm Kleenex, Scott và WypAll. Để biết Kimberly-Clark Professional đang giúp mọi người trên khắp thế giới làm việc tốt hơn như thế nào, vui lòng truy cập www.kcprofessional.com

###

HyFlex® **GAMMEX®** **AlphaTec®** **MICRO⊕FLEX®**